

แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD-C) ปี2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช								
แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
1.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1.เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบและห้วงระยะเวลาที่กำหนด	1.เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย 2.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	1.สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทุกช่องทาง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 3.จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์สำรองในพื้นที่เกิดภัยซ้ำซาก 4.จัดตั้งจุดอพยพสัตว์ 57 แห่ง 5.จัดชุดเวชภัณฑ์ หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ 6.ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อเตรียมเสบียงอาหารสัตว์	23 อำเภอ จ.นครศรีฯ	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	ดำเนินการรอบ 2/66	
2.แผนการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์	1.เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2.กรณีเกิดโรค สามารถดำเนินการสอบสวนโรคได้ทันทั่วถึง 3.ลดการแพร่กระจายและสามารถควบคุมโรคในพื้นที่	1.ประชากรสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมกกว่า80%ในพื้นที่ 2.ดำเนินการแจ้งโรค และสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาได้ 3.สามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปพื้นที่อื่นได้ 4.ลดการแพร่โรคจากสัตว์สู่คน	1.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนที่เกษตรกรต้องได้รับ 2.ดำเนินการลงพื้นที่ให้สัตว์ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง 3.สร้างแกนนำ อาสา เครือข่ายในพื้นที่ กรณีเกิดโรคได้แจ้งได้รวดเร็ว 4.เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5.ดำเนินการผ่าตัดทำหมันร่วมกับอปท.ในพื้นที่ 6.ช่วยเหลือเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงให้เหมาะสม GFM หรือ GAP 7.ประสานด่านกักกันสัตว์เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์	23 อำเภอ จ.นครศรีฯ	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	ดำเนินการแล้ว รอบที่ 1/66	
3.โครงการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการผลิตเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัย	1. ผู้บริโภคได้รับเนื้อสัตว์ปลอดภัย และมีใจในคุณภาพการผลิต 2.ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และอยากพัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐาน 3.โรงฆ่าสัตว์ได้รับการตรวจโรค เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ	1.มีการรับรองด้านสินค้าปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย 2.โรงฆ่าสัตว์ 26 โรงได้รับการพัฒนาในด้านสุขอนามัยการผลิตเนื้อสัตว์ 3.โรงฆ่าสัตว์ไม่มีโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญหรือโรคที่ติดจากสัตว์สู่คน	1.จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ หลักสูตร การพัฒนาสุขอนามัย 2.ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โรงฆ่าเพื่อให้มีเนื้อสัตว์ปลอดภัย 3.ลงพื้นที่สุ่มตรวจเนื้อสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ ตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 4.สุ่มเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์	สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจ.นครศรีฯ โรงฆ่าสัตว์ 26 โรง	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช	ดำเนินการรอบ 2/66	
4.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	1.เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 2.เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3.ยกระดับการป้องกันโรคของฟาร์มปศุสัตว์ลดการเกิดความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์	1.เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต 2.เกษตรกรเข้าร่วมการยกระดับการป้องกันโรคมีการปรับเปลี่ยนฟาร์มรายย่อยให้เข้าสู่ระบบ GFM	1.คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจ รวมกลุ่ม และเข้าร่วมดำเนินการ 2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์ การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ 3.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นระบบฟาร์ม GFM 4.ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตปศุสัตว์กลุ่ม 5.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่ อำเภอชะอวด จ.นครศรีฯ	ต.ค.65-ก.ย.66	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอวด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการรอบ 2/66	